

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณชายไทยที่มัก “เมียมมาก” ขอขอบคุณหญิงไทยที่กลายเป็น “เมียน้อย” ขอขอบคุณสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงในชีวิตขึ้น ขอขอบคุณ “เมียน้อย” ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หากไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่เกิดขึ้นเป็นแน่ ขอขอบคุณจริงๆ

สิ้นสุดสักทีกับแบบฝึกหัดขึ้นโต๊ะ ที่ทุกคนได้เห็นน้อยยากกันมาตลอดช่วงระยะเวลาของการเป็นนักศึกษา แต่คงไม่ได้จบสิ้นเพราะทุกอย่างในชีวิตก็คือแบบฝึกหัดในบทต่อไป สิ่งที่ได้จากแบบฝึกหัดนี้คงไม่พ้นในเรื่องของความอดทนมานะบากบั่น แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าไม่มี “ศรัทธาในความสามารถของตนเอง” มิฉะนั้นแล้วความสำเร็จต่างๆ คงไม่บังเกิดขึ้น ขอขอบคุณผู้ที่สร้างแรงศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับตนเอง คือ “น้องเนืท” ผู้ที่ไม่เคยย่อท้อกับการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ได้สร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับตัวเองเสมอว่า “เราต้องจบ ไม่มีทางหุรอก ที่จะไม่จบ” แม้ว่าจะมีสภาพที่ทุลักทุเลก็ตามที ขอขอบคุณ น้องนิ่ม น้องตึก ปีม ฝา พี่ตี พี่ตุ๋ ปอ และพี่กอล์ฟที่คอยเป็นเพื่อนรับฟังเสียงบ่นยามเหนื่อยและท้อ ขอขอบคุณ “นุกและแฟน” แม้ตัวอยู่แสนไกลถึงต่างแดน ก็ยังไม่วายที่ตัวเราเองจะตามจิกให้เธอมาช่วยอ่าน text ขอขอบคุณจริงๆ ขอขอบคุณเด็กหญิงน้องที่ช่วยแกะเทปบันทึกการสัมภาษณ์ ขอขอบคุณเด็กน้อยบ้านปิ่นเกล้าที่ช่วยตรวจทานคำผิดและถามไถ่อยู่เสมอว่า “จบหรือยัง” ขอขอบคุณหญิงวันและหญิงยุ้ยที่ตามเก็บข้อมูลเพิ่มเติมยามที่ตัวเราเองอยู่กรุงเทพฯ ขอขอบคุณจ๊ากที่คอยดูแลเรื่องคอมพิวเตอร์มาให้ตลอด ขอขอบคุณพี่เอก พี่เอ พี่อุ้ย พี่อ๋า และป้าที่คอยเอาใจใส่ดูแล และสุดท้ายที่จะลืมไม่ได้คือ ขอขอบคุณ “ตั้ม” ที่เป็นผู้ช่วยซ้อมในการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจนแรงใจที่ส่งมาให้เป็นแรงกระตุ้นให้ก้าวต่อไป รวมทั้งรับฟังเสียงบ่นจากความท้อแท้ที่เกิดขึ้นระหว่างทางของการทำวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณด้วยใจจริง

เหนือสิ่งอื่นใดหากไม่มีผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา การดำเนินมาถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จคงเป็นไปไม่ได้แน่ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพิงษ์ ผู้ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ ขอขอบพระคุณอาจารย์คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน รองศาสตราจารย์ สายใจ คุ่มขนาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นลินี ตันธวนิตย์ และอาจารย์ณัฐจรี สุวรรณภักดิ์ ที่คอยช่วยชี้แนะแนวทางให้เกิดรูปร่างวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขึ้นมา แม้ว่า จะไม่ดีได้อย่างที่อาจารย์คาดหวังไว้ ขอรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไว้แต่ตัวข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว

รูปเล่มวิทยานิพนธ์จะไม่เสร็จสมบูรณ์ถ้าขาดคุณวิชัย ขอขอบคุณคุณวิชัยอีกครั้ง ขอขอบคุณลุง
ประสิทธิ์ที่อยู่คู่กับคณะฯ มานาน ได้สอนทางหนีทีไล่ให้กับพวกเรา ขอขอบคุณคุณลุงค่ะ

ความเป็นตัวตนของตัวเองจะไม่บังเกิดให้ได้ทำวิทยานิพนธ์ครั้ง หากไม่มีพ่อกับแม่
ของเรา ขอขอบคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้กำเนิดและคอยดูแลเอาใจใส่เราไม่เคยห่างเลย
แม้จะอยู่กันไกลคนละที่ ขอขอบคุณญาติหลายๆ ท่านที่คอยถามไถ่ตลอดเวลาการศึกษาว่า "เรียน
อะไรกันมากมายถึง 4 ปี จบหรือยัง?" ขอขอบคุณทุกความห่วงใย

สุดท้ายนี้ ประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบและยกความดีให้กับ
บุคคลทั้งหลายที่ได้กล่าวมาข้างต้น ที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอด ขอขอบคุณอีกครั้ง

นางสาวสุภาวดี มั่นปิยะเลิศ

มิถุนายน 2548